



## Kết quả khảo sát du khách ở cảng Barton, Palawan

Kích cỡ mẫu: 23; Tuổi trung bình: 34 tuổi; từ 19-73 tuổi; 56% là nữ

Thời gian lưu trú: Thời gian lưu trú ở Philippine là 3.5 tuần; Trung bình lưu trú ở Palawan là 12 ngày; trung bình ở cảng Barton là 4 ngày.

Tỷ lệ chi trả: 70% du khách đã trả tiền trước cho vé và chi phí trung bình là 600PhP/mỗi ngày (1 vòng). Một số khác đã trả tiền tại thành phố Puerto Princesa.

Họ thích: thích theo dõi: ngắm nhìn, bơi, đi bộ quanh đảo, tham quan cảnh, làm việc có khí tài, đi bộ và Bơi.

Lưu trú và giá: 50% trả giá là nguyên nhân của bất mãn của khách về các khu nghỉ mát; Giá trung bình 260 PhP (6.5 Đôla Mỹ)/mỗi đêm; chi tiêu khoảng 670PhP (17USD)/ngày/đêm.

Loại du khách: 70% là khách lẻ và bơi

Mong muốn trả phí bổ sung: Trả tiền vui vẻ đóng góp phí sử dụng kho khoảng 120PhP (3USD)/ngày cho KBTB; 78% muốn đóng góp 150 PhP (3.75 USD) cho ngân hàng tài trợ môi trường; 60% trả lời có nhu cầu cho việc hình thành trung tâm thông tin tại Cảng Barton.

Vấn đề chính: 50% trả lời có mối lo ngại về môi trường ở cảng Barton; mối lo ngại quan trọng: rác trên các bãi biển, chặt cây, phá san hô, đổ rác và tiếng ồn.

Các điểm thu hút chính: phần lớn đến cho các mục đích nghỉ ngơi: Bơi có thể, ngắm cảnh đẹp, ngắm cảnh, đi bộ quanh đảo, bãi biển, bơi và ngắm nhìn.

Làm thế nào để cải thiện Cảng Barton: Phần lớn những người trả lời chỉ trích duy trì để giữ gìn cảnh quan, bằng cách tuân thủ quy định: “Không thay đổi bất cứ gì, Cảng Barton rất đẹp”. Những đề xuất khác liên quan đến việc cải thiện giao thông, đường xá và lưu trú.

Điểm cần thiết để bảo vệ vùng: Các phao neo tàu thuyền tiềm ẩn mối nguy hiểm, phải có biển cảnh báo để tránh neo tàu phá vỡ các rạn san hô; giáo dục liên quan đến các hành vi sinh thái rạn san hô và để đảm bảo thông tin về san hô để mọi người đi biển cẩn trọng, lưu ý vùng tự nhiên xung quanh; Giáo dục và để mọi người đi biển cẩn trọng để mọi người biết cách hành xử đúng đắn để bảo vệ môi trường và không có những hành vi sai trái như khách sạn kém chất lượng.

Nguồn: Arquiza (1999)